

Luật Báo chí không chỉ dành riêng cho người làm báo

18:20 16/07/2016

Tác giả: Ngọc Huyền

Nói về những điểm mới của Luật Báo chí 2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh luật không chỉ dành riêng cho những người làm báo mà cho mọi công dân Việt Nam, áp dụng cho mọi hoạt động liên quan đến báo chí.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh vấn đề này tại hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016 và triển khai góp ý sửa đổi, bổ sung quy định đạo đức người làm báo Việt Nam đã được tổ chức sáng 14/7 tại Hà Nội.

Bộ trưởng nhấn mạnh điểm mới của Luật Báo chí 2016 là mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Luật quy định về quyền tự do báo chí; quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, tổ chức và hoạt động báo chí...

Đặc biệt, Luật Báo chí 2016 áp dụng với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và liên quan đến hoạt động báo chí tại Việt Nam.

"Điều này đồng nghĩa với việc kể cả người nước ngoài tham gia hoạt động báo chí tại Việt Nam cũng chịu sự điều chỉnh của Luật Báo chí", Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Luật Báo chí 2016 cũng quy định rõ hơn về quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, quyền được cung cấp thông tin, phản hồi, tiếp cận, khiếu nại trên báo chí.

"Có các quy định về việc Nhà nước bảo hộ các quyền này nhưng cũng bảo đảm các quyền này không bị lợi dụng. Đặc biệt, Nhà nước không kiểm duyệt báo chí trước khi đăng phát", ông Trương Minh Tuấn nói.

Luật cũng quy định rõ hơn các quyền tác nghiệp của báo chí và nhà báo, về trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan Nhà nước, trách nhiệm bảo vệ nguồn tin của nhà báo, các tiêu chuẩn cấp thẻ nhà báo...

Luật hóa đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Đánh giá cao những kết quả mà hệ thống báo chí trong những năm qua đã đạt được nhưng Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân, nhà báo Thuận Hữu cũng cho hay, hiện

nay một số tờ báo còn có tình trạng đăng/phát tin bài giật gân câu khách, kích dục, thiếu văn hóa, thiếu tính giáo dục.

Trong khi đó, tình trạng nhà báo lạm quyền và cửa quyền ngày càng gia tăng, thiếu tính nhân văn. Có nhà báo lợi dụng danh nghĩa nhà báo và cơ quan báo chí, lợi dụng vị trí, công việc của mình để trục lợi cá nhân, trái với đạo đức nghề nghiệp và pháp luật.

Cùng quan điểm trên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khi nói về các điểm bổ sung của Luật Báo chí 2016 cho hay vấn đề đạo đức nghề nghiệp người làm báo đã được luật hóa.

Đây cũng là điểm mới và Hội Nhà báo có nhiệm vụ triển khai quy định đạo đức nghề nghiệp, nhà báo có nghĩa vụ tuân thủ và sẽ bị thu hồi thẻ nếu vi phạm quy định đạo đức nghề báo.

"Chuẩn mực quan trọng nhất của nhà báo là sự liêm chính, liêm khiết và chính trực. Sự nhúng nhieu của báo chí với doanh nghiệp khiến doanh nghiệp vừa ghét, vừa sợ nhà báo. Điều này làm khổ những người làm báo chân chính", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Do vậy, về việc lấy ý kiến về quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo lần này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong các ý kiến đóng góp sẽ tập trung vào việc chống lại sự xung đột lợi ích và chống các hành vi lạm dụng nghề nghiệp.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh việc nhà báo phải tìm được sự thật, cân nhắc sự kiện đưa lên mặt báo, hoạt động báo chí độc lập, không bị chi phối khi viết bài; nếu báo chí sai thì có trách nhiệm giải trình...

Luật Báo chí 2016 gồm 6 chương, 61 điều, trong đó có 31 điều mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung; xác định đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, của nhà báo, hội viên, đặc biệt là việc chế tài, luật hóa những điều được phép và những điều cấm của Luật Báo chí; xử phạt sai phạm...

Việc học tập và quán triệt Luật Báo chí 2016 sẽ được tổ chức sâu rộng trên cả nước cho đến khi Luật chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2017.

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bo-truong-truong-minh-tuan-thuan-huuluat-bao-chi>